

33 sinh viên xuất sắc đến từ Nhật Bản và các quốc gia trong khu vực ASEAN đại diện cho hàng triệu trí thức trẻ của khu vực Đông Á và Đông Nam Á đã cùng hội ngộ tại Thủ đô Hà Nội, Việt Nam để tham gia chương trình giao lưu, trao đổi văn hóa với chủ đề “ASEAN trong thế giới ngày nay năm 2016 - AsTW 2016” được ĐHQGHN chủ trì tổ chức. Theo đánh giá của ông Lê Hoài Trung - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam thì AsTW 2016 không chỉ góp phần nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của Việt Nam mà còn là một hoạt động thiết thực chào mừng năm mà các quốc gia trong khu vực ASEAN cùng chính thức bước vào kỷ nguyên một Cộng đồng ASEAN thống nhất...

# AsTW 2016

## Nơi gặp gỡ của những khát vọng trẻ

■ TRUONG MINH

### MỘT ASEAN TRẺ VÀ NĂNG ĐỘNG

Chương trình ASEAN trong Thế giới ngày nay (AsTW) do ĐH Kyushu, Nhật Bản khởi xướng, đã phối hợp với ĐH Mahidol (Thái Lan) tổ chức thành công từ năm 2009 đến năm 2011, tiếp đó phối hợp với ĐH Ateneo de Manila (Philippines) tổ chức từ năm 2012 đến năm 2014. Năm 2015, chương trình lần đầu tiên được ĐHQGHN chủ trì triển khai thành công tạo tiền đề cho AsTW 2016 tiếp tục được tổ chức từ ngày 4 - 18/3/2016 (2 tuần) tạo diễn đàn để 33 đại diện sinh viên tiêu biểu giao lưu, học hỏi, mở rộng kiến thức về các vấn đề của khu vực. Tham dự AsTW 2016, sinh viên được sắp xếp ở tập trung tại KTX Mỹ Đình. Các bạn được chia lớp và học các môn Ngôn ngữ (Tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Việt) cùng các môn kiến thức về ASEAN (Các vấn đề về thực phẩm và môi trường tại Châu Á, Giao tiếp liên văn hóa ở Châu Á, và Các vấn đề hiện tại ở Châu Á). Các lớp học đều do các chuyên gia, nhà khoa học đến từ ĐH Kyushu, ĐH Nữ Fukuoka và ĐHQGHN đảm nhận. Ngoài ra, 33 sinh viên còn được dự một bài giảng đặc biệt về ASEAN do đại diện của Ban thư



ký ASEAN trình bày. Thêm vào đó, sinh viên đã được tham gia các chuyến du khảo văn hóa quanh Hà Nội, Mai Châu (Hòa Bình) và Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

Phát biểu tại lễ bế mạc chương trình, PGS.TS Lê Quân - Phó Giám đốc ĐHQGHN đã nhận định, đánh giá cao vai trò quan trọng của Ban thư ký ASEAN



và lãnh đạo ĐH Kyushu (Nhật Bản) đối với sự thành công của chương trình. Ông Lê Quân cho rằng, chủ đề “ASEAN trong thế giới ngày nay” mà chương trình lựa chọn là một chủ đề có tầm bao quát rất lớn; chủ thể tham gia chuỗi chương trình này là các em sinh viên xuất sắc đại diện cho tương lai của ASEAN. Các em đã được trang bị và mở rộng kiến thức về các vấn đề của ASEAN cũng như quan hệ hợp tác “ASEAN+3” để từ đó góp phần cùng với thế giới nhận diện rõ nét về một ASEAN trẻ và năng động.

Phó Giám đốc ĐH Kyushu Kazuo Ogata khẳng định: “Thế hệ trẻ hôm nay đang sống trong một thế giới đầy biến động, với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Một thập niên trở lại đây, sự hợp tác đa diện, đa tầng, đa lĩnh vực và mạnh mẽ chưa từng thấy đang là xu hướng lớn của ASEAN. Cùng với đó là sự phát triển ngoạn mục của một số quốc gia, vùng lãnh thổ, góp phần đưa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trở thành một khu vực phát triển năng động của thế giới, là một trong những điểm hấp dẫn của nền kinh tế toàn cầu. Có thể nói, chưa bao giờ các nước và người dân ở khu vực ASEAN có được cơ hội hợp tác, phát triển và hòa bình lớn như hiện nay. Tuy nhiên, chính tại thời điểm hiện tại, ASEAN cũng đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức khi mô hình

Cộng đồng ASEAN thống nhất đã bắt đầu hình thành, người dân được đặt ở vị trí trung tâm, trong đó các giá trị về dân chủ, quản trị và pháp trị được coi trọng, phát triển kinh tế - xã hội được thúc đẩy nhằm tạo điều kiện cho hội nhập toàn diện cùng với tiến bộ hài hòa, cân bằng và bền vững trên cả ba trụ cột. Vị thế của ASEAN trong vòng 20 năm tới sẽ phụ thuộc vào khả năng và cách thức Hiệp hội ứng phó với những thay đổi của tình hình thế giới cũng như bối cảnh quốc tế và khu vực. Và chủ thể giải quyết tất cả những vấn đề đó không ai khác chính là giới trẻ...”.

#### NHỮNG KỶ NIỆM KHÓ PHAI

Vượt qua những chặng đường dài cùng thời tiết thất thường ở Hà Nội những ngày tháng 3 nồm ẩm, hầu hết các thành viên đều tham gia đầy đủ, nghiêm túc tất cả những nội dung mà Ban Tổ chức chương trình đã lên lịch. Đại diện sinh viên của các quốc gia đã mang đến chương trình các đặc điểm ngôn ngữ khác nhau, đều rục rờ với các đặc trưng trang phục. Có sự ngỡ ngàng, e dè, lạ lẫm buổi đầu gặp gỡ, có cái mệt mỏi, lo lắng sau hành trình xa, nhưng tất cả đã qua rất nhanh, thay vào đó là niềm vui, sự hào hứng, sôi nổi của tuổi trẻ...

Sinh viên Oshikawa Rento đến từ ĐH Nữ Fukuoka (Nhật Bản) chia sẻ: “Em rất vui khi mình là một trong số ít các

bạn sinh viên của Nhật Bản được đến ĐHQGHN, Việt Nam để tham gia chương trình giao lưu, học tập ý nghĩa này. Đến đây, em được gặp rất nhiều bạn bè từ các nước, ai cũng giỏi, thân thiện. Điều khiến em ấn tượng nhất chính là nội dung của chương trình đã được Ban Tổ chức và ĐHQGHN chuẩn bị rất chu đáo, hiệu quả, có giá trị thực tiễn. Thông qua những giờ học trực tiếp trên giảng đường, những hoạt động ngoại khóa có ý nghĩa như đến với Bản Lác truyền thống của đồng bào dân tộc Thái tại Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) hay khám phá Vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên đại diện của nhân loại (được UNESCO công nhận) hoặc thăm quan các địa danh nổi tiếng ở thủ đô Hà Nội như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hồ Gươm, phố cổ... chúng em đã có cơ hội để học hỏi lẫn nhau và chia sẻ những vốn sống, vốn hiểu biết về văn hóa của mình...”. Riêng với sinh viên Beato Beatriz Catimbang, đến từ Philipin thì qua tham quan thắng cảnh và tiếp xúc với những người dân Việt Nam bình dị, yêu chuộng hòa bình đã để lại những ký ức tốt đẹp lắng sâu trong em và bè bạn về hình ảnh đất nước, con người và văn hóa truyền thống của một dân tộc Việt Nam anh hùng. Còn các bạn sinh viên đến từ đất nước Malaysia thì tâm sự rằng, thông qua chương trình đặc biệt là các bài giảng của giảng viên đến từ các nước về ngôn ngữ, văn hóa của mỗi quốc gia, dân tộc nhất là đặc trưng văn hóa cộng đồng ASEAN, các em đã ý thức được rõ hơn vai trò và trách nhiệm của mình đối với tương lai của dân tộc mình cũng như tương lai của cả Hiệp hội.

Chương trình AsTW 2016 đã bẻ gãy bằng một chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, ẩm thực với một sân khấu mở phóng khoáng, trẻ trung, năng động, ấm cúng, gần gũi, thấm đượm tinh đoàn kết, gắn bó của tuổi trẻ các quốc gia dân tộc...